

UBND TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /PGDDĐT – KT

Điện Biên Phủ, ngày tháng năm 2021

V/v Quy trình thủ tục xét, thẩm định, phê duyệt đối tượng và thực hiện chính sách học sinh. Năm học 2021-2022

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, TH – THCS, THCS trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Căn cứ vào công văn số 2155/SGDDĐT-TCKH ngày 16/9/2021 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc quy trình thủ tục, thẩm định, phê duyệt đối tượng và thực hiện chính sách đối với học sinh, sinh viên;

Tiếp theo văn bản số 1042/PGDDĐT-KT, ngày 06/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc triển khai chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh năm học 2021-2022.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ đề nghị các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, TH-THCS, THCS trực thuộc triển khai, tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục xét, thẩm định, phê duyệt đối tượng và thực hiện chính sách; cụ thể như sau:

I. Chính sách an sinh xã hội

1. Chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, ngày 08/9/2020 của Chính phủ về Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non;

2. Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với trẻ em học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP, ngày 09/5/2017 của Chính Phủ về Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;

3. Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ về Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;

4. Chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật theo quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC, ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động –TBXH, Bộ Tài chính về Quy định chính sách về giáo dục đối với trẻ Khuyết tật.

5. Chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính Phủ về Quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

II. Quy trình thủ tục thực hiện chính sách an sinh xã hội

1. Tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh nội dung các chính sách hiện hành của Chính phủ đối với học sinh.

2. Chấp hành nghiêm túc trình tự, thủ tục, thẩm quyền thu nhận hồ sơ, xét duyệt, thẩm định, phê duyệt đối tượng học sinh được thụ hưởng chính sách theo quy định của từng chính sách.

- Hiệu trưởng các đơn vị trường học thành lập Hội đồng xét duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách, thành phần Hội đồng gồm: Hiệu trưởng, cấp phó của Hiệu trưởng phụ trách chính sách đối với học sinh, Thư ký hội đồng giáo dục, Bí thư đoàn trường, Tổng phụ trách đội, Thanh tra nhân dân, Giáo viên chủ nhiệm và kế toán. Công tác xét duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách phải được thực hiện theo chế độ làm việc tập trung, công khai, minh bạch. Nội dung xét duyệt của Hội đồng được lập biên bản làm việc; kết thúc quá trình xét duyệt gửi báo cáo, biên bản xét duyệt cùng với danh sách học sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

III. Thời gian nhận hồ sơ, xét duyệt, trình thẩm định phê duyệt và chi trả chính sách

Các đơn vị trường học thực hiện đúng quy định về trình tự thời gian thu nhận hồ sơ xét duyệt, trình thẩm định phê duyệt và chi trả chính sách đã được quy định tại từng Nghị định, Quyết định, thông tư nêu tại mục I

Sở Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; dự kiến trình HĐND quyết định mức phí của năm học 2021-2022 giữ nguyên như năm học 2020-2021.

Nhận được Công văn này Phòng Giáo dục đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường học triển khai văn bản và nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh về bộ phận Kế toán - Phòng Giáo dục và Đào tạo(điện thoại 0212 3810398) để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT;

TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thị Hồng